

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TIẾP ĐẠI DIỆN TRƯỜNG WISCONSIN VÀ TỔ CHỨC AMERICAN COUNCILS

Ngày 15/04/2024, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Wisconsin và Tổ chức American Councils (Hoa Kỳ). Chia sẻ tại cuộc họp, đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ cho biết Nhà trường sẵn sàng chào đón những sinh viên từ Hoa Kỳ sang học tập tại Việt Nam và ngược lại. Theo đó, Phòng Hợp tác và Phát triển sẽ đảm nhận nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ và Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam sẽ phụ trách

giảng dạy và bồi dưỡng văn hóa Việt cho các sinh viên đến từ Hoa Kỳ. Phía đại diện Trường Wisconsin và Tổ chức American Councils cũng trao đổi về 3 vấn đề liên quan đến chương trình trao đổi sinh viên, lần lượt là về visa cho các sinh viên và người quản lý đi kèm, gia đình người bản xứ (host families), và những hoạt động trao đổi văn hóa và phục vụ cộng đồng các sinh viên sẽ được trải nghiệm. Đại diện trường Wisconsin đặc biệt quan tâm đến gia đình người bản xứ dành

cho sinh viên tới từ Hoa Kỳ và hy vọng Nhà trường sẽ tìm được môi trường phù hợp cho việc phát triển ngôn ngữ và văn hóa cho sinh viên. Qua buổi làm

việc, các đơn vị đã tìm ra sự thống nhất về triển vọng hợp tác trong tương lai gần nhất và cam kết sẽ liên lạc thường xuyên trong tương lai. [Xem thêm](#)



LÀM VIỆC VỚI ĐẠI DIỆN ĐẠI HỌC SOUTHERN NEW HAMPSHIRE

Ngày 15/4/2024, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với TS. Rick Mask – Phó Trưởng khoa phụ trách các chương trình quốc tế, Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) nhằm thảo luận về các hoạt động hợp tác sắp tới giữa hai trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Tuấn Minh đã gửi lời cảm ơn về sự hỗ trợ tận tình của TS. Rick Mask với Nhà trường trong thời gian vừa qua. TS. Rick Mask cũng gửi lời cảm ơn Trường Đại học Ngoại ngữ đã tiếp đón chu đáo. Tại buổi gặp mặt, ông đã chia sẻ về

những thành công nhất định của Đại học Southern New Hampshire trong quá trình xây dựng và triển khai các chương trình trao đổi và đào tạo quốc tế, trong đó một đối tác nổi bật là Trường Đại học Ngoại Ngữ. Ngoài ra, TS. Rick Mask cũng hy vọng sẽ tiếp tục có được sự ủng hộ và hợp tác từ ULIS trong các dự án trao đổi và đào tạo sinh viên sắp tới. Tại buổi làm việc, đại diện hai bên đã thảo luận về khả năng mở mới chương trình đào tạo liên kết và hợp tác trong công tác quản lý đào tạo, tuyển sinh các chương trình đào tạo liên kết hiện tại. [Xem thêm](#)

